

Số: 149/TB-UBND

Trung Son, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Đ/c Lê Văn Nghiều, Phó bí thư Đảng ủy-CT.UBND xã tại Hội nghị giao ban quý I năm 2021 và một số kế hoạch nhiệm vụ quý II năm 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và nội quy, quy chế hoạt động của UBND xã năm 2021;

Để chủ động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước tại địa phương về phát triển KT-XH, QP-AN; cơ sở định hướng cho các ngành chuyên môn thuộc UBND xã và các ngành liên quan trong việc phối hợp triển khai, thực hiện, xây dựng, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao. UBND xã Trung Sơn tổ chức Hội giao ban quý I để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN quý I năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp quý II năm 2021 và một số nhiệm vụ quan trọng khác theo thẩm quyền; Hội nghị đã diễn ra vào lúc 8h00 ngày 29/3/2021 tại Hội trường UBND xã để bàn, thảo luận, thống nhất các nội dung, liên quan. Tham dự Hội nghị có: Đ/c Hồ Văn Lài, HUV, BTĐU-CTHĐND xã; Đồng chí Hồ Thị Hồng Thủy, CT UBMTTQVN xã; Đồng chủ Phó Chủ tịch UBND xã; Trưởng các ban ngành, Hành chính sự nghiệp, CBCC khối UBND xã và các Trưởng thôn. Sau khi nghe các bộ phận tham mưu; các ý kiến thảo luận của các Đại biểu dự họp; phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Lê Văn Nghiều, PBT Đảng ủy – CT.UBND xã đã kết luận như sau:

1. Giao các Công chức phụ trách lĩnh vực Nông lâm, ngư nghiệp, thủy lợi và XD NTM

Tiếp tục chỉ đạo bà con phát triển sản xuất đảm bảo theo kế hoạch, kỹ thuật và lịch thời vụ.

Lựa chọn những cây, con phù hợp, thế mạnh của vùng, có giá trị hiệu quả kinh tế cao, nhắc nhở người dân cải tạo vườn tạp, chuyên môn hóa sản xuất, không khuyến khích người dân trồng keo trầm chỗ đất bằng, đất tốt vì không đem giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, tham mưu, tìm kiếm, nghiên cứu trồng, nuôi các loại cây, con có kinh tế cao hơn để giúp dân thoát nghèo và tạo thu nhập bền vững;

Chỉ đạo, vận động bà con khắc phục, sửa chữa công trình thủy lợi nhằm giảm bớt khô hạn; phối hợp với ngành có thẩm quyền liên quan tìm biện pháp khắc phục các diện tích khô hạn, giảm bớt thiệt hại cho bà con, nhân dân.

Tham mưu đặc lực liên quan ngăn chặn việc khai thác lâm sản và sản phẩm từ rừng trái phép.

Về quản lý khoáng sản (cát sạn): Còn lỏng lẻo, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước không cao; tình hình khai thác cát trái phép không có xu hướng giảm.

Vì vậy công chức được phân công tiếp tục tham mưu, phối hợp với các ngành liên quan để hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được thực thi nghiêm túc.

Về quản lý đất đai: Công chức phụ trách lĩnh vực địa chính tiếp tục tham mưu, giải quyết tốt về các trường hợp tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai; quản lý tốt đất % và đất rừng (vùng đệm; rừng TN bị xâm canh);

Làm tốt công tác rà soát quy hoạch và quản lý quy hoạch XD NTM trên địa bàn.

5. Về VH-XH

5.1. Về Giáo dục & ĐT: Đề nghị Ban Giám hiệu 04 trường có giải pháp hữu hiệu trong quá trình dạy và học (nhất là trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ 2), bảo đảm tỷ lệ chuyên cần cao, nhắc nhở học sinh phòng tránh tai nạn đuối nước (Tại các khe, sông, suối); Tổ chức họp phụ huynh; luôn giữ mối quan hệ và thông tin 02 chiều giữa nhà trường và phụ huynh và ngược lại nhằm đảm bảo trong quá trình quản lý, giáo dục học sinh học tập có hiệu quả.

Về phòng chống suy dinh dưỡng tại trường Mầm non: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để phụ huynh quan tâm, thay đổi tư duy để trẻ phát triển tốt, không bị còi cọc, suy dinh dưỡng.

Về chính sách dân tộc tại trường: Đề nghị lãnh đạo trường quan tâm triển khai thực hiện tốt theo quy định của Nhà nước và cung cấp số liệu khi xã yêu cầu phối hợp.

5.2. Về Trạm y tế xã

Phải làm tốt công tác khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quan tâm phòng chống bệnh lao và tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19.

Dân số-KHHGD: Lịch nhân khẩu quá lớn, vi phạm sinh con thứ 3 trở lên có nguy cơ tăng đề nghị trạm phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, đối chiếu lại để thống nhất về dân số toàn xã và tham mưu giải pháp, biện pháp tình trạng sinh con thứ 3 trở lên cứ tiếp tục vi phạm trên địa bàn.

5.3. Về Lĩnh vực LĐ-TB&XH và chính sách dân tộc trên địa bàn.

Giao công chức phụ trách mạng LĐ-TB&XH xã quan tâm, tham mưu tốt và đốc thúc cấp trên và các đối tượng được hưởng các chính sách QĐ 22 chủ động, không trông chờ từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước;

Rà soát lại và tham mưu tốt các loại chính sách nói chung và chế độ người Cao tuổi nói riêng;

Về Bảo hiểm y tế: Kiểm tra lại sai lệch họ tên, tuổi theo phản ánh từ phía người dân.

Về Văn hóa- thông tin: Tiếp tục tham mưu tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội TDĐT xã Trung Sơn lần thứ nhất; hoàn thành sớm Đề án phát triển du lịch sinh thái thượng nguồn ALin.

6.Lĩnh vực QP-AN và Nội chính

-Về BCHQS xã: Kiểm tra công tác chuẩn bị và xây dựng kế hoạch huấn luyện đảm bảo tính chủ động.

Về việc ủng hộ kinh phí cho quân sự trong quá trình huấn luyện đề nghị mỗi CBCC xã ủng hộ:100.000đ/CBCC;

-An ninh:

Giao CAX tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm ANCTTTATXH trên địa bàn.

Xây dựng lịch, kế hoạch tuần tra trên địa bàn và truy quét nhằm ngăn ngừa các biểu hiện, hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội đã, đang và có thể diễn ra trên địa bàn (như: Lô đề, ghi tỷ số, trộm cắp vật...);

Tiếp tục quan tâm công tác cấp, quản lý làm căn cứ công dân theo chỉ thị số 13 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Làm tốt công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng trong và ngoài địa bàn.

-Nội chính:

Rà soát, tham mưu tốt công tác chuẩn bị cho Bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung Thông báo này đã được đồng chí: Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Lê Văn Nghiêu xem lại và thống nhất. UBND xã thông báo đến các thành phần tham dự cuộc họp, các ngành liên quan biết để chủ động triển khai thực hiện.

Đề nghị và yêu cầu các ngành có liên quan chấp hành, thực hiện nghiêm túc để đảm bảo tính hiệu lực của thông báo kết luận; nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo cho UBND xã để có hướng tháo gỡ, giải quyết./.

Nơi nhận:

- TT ĐU xã;
- TTHĐND xã;
- Các thành phần đã tham dự tại cuộc họp;
- CT, PCT. UBND xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH